

DIỄN ĐÀN – SỰ KIỆN

Quán triệt nghị quyết mới về công tác dân vận của Trung ương Đảng

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN CÀNG NHIỀU HƠN BAO GIỜ HẾT

Huỳnh Thương

Công chức, viên chức làm công tác dân vận không chỉ làm một mặt tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hiểu thấu lý đạt tình công việc chính quyền đưa ra, mà còn phải đi sát nhân dân tổ chức tập hợp nhân dân cùng dân cùng làm tốt công việc và cuối cùng là đem lại lợi ích thiết thực cho dân, tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nói đến công tác dân vận, thường có một số người suy nghĩ đơn giản rằng cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là lực lượng chủ lực chuyên trách làm công tác dân vận; còn công chức, viên chức chính quyền Nhà nước đang tập trung thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của mình nên tuy là vẫn phải làm công tác dân vận; nhưng mức độ có thể không bằng Mặt trận và các đoàn thể.

Suy nghĩ như thế là chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu tổng quát của công tác dân vận cũng như chưa nắm vững quan điểm của Đảng về lực lượng làm công tác dân vận là lực lượng tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 7 (Khóa XI) chúng ta nhận thấy, mục tiêu tổng quát của công tác dân vận không bó hẹp trong phạm vi yêu cầu vận động nhân dân hiểu và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; mà mục tiêu cao nhất là nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhà nước với Nhân dân; trên cơ sở đó vận động tổ chức sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng mạnh mẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu tổng quát của công tác dân vận mang tính toàn diện và triệt để như thế, nên bố trí lực lượng làm công tác dân vận không thể chỉ dựa vào một lực lượng tuyên truyền chủ yếu nào; cũng không phải chọn những cán bộ nói hay, thuyết phục giỏi là được mà phải huy động lực lượng tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Thế nên, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) thì công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Đảng nói chính quyền tổ chức thực hiện công tác dân vận tức là nhấn mạnh vấn đề tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Thực tế cuộc sống đã chỉ rõ: những công việc thường gọi là nghiệp vụ chuyên môn của công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền nhà nước, không phải chỉ đơn phương công chức, viên chức thực hiện mà bản thân những việc ấy gắn liền mọi mặt với nhân dân từ đầu đến cuối. Cụ thể là, từ lúc điều tra nghiên cứu tình hình, đề ra được chủ trương đúng đắn phù hợp, rồi đi đến tuyên truyền vận động, tham gia giám sát mọi việc, cuối cùng tạo ra được lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong quá trình công việc nói trên, công chức, viên chức luôn luôn đi sát với dân thì mới có thể làm cho “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Trong chế độ cách mạng xã hội chủ nghĩa, không có một

DIỄN ĐÀN – SỰ KIỆN

nghiệp vụ chuyên môn nào của công chức, viên chức làm được thành công mà không có nhân dân đồng thuận tham gia thực hiện. Và cũng không có công việc nào của chính quyền nhà nước đạt kết quả mà không đem lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Có thể kể ra những công chức, viên chức đang làm một công việc chuyên môn nghiệp vụ, theo ngành nghề mình đồng thời cũng làm công tác dân vận rất nhiều và rất có kết quả. Điển hình như: cán bộ làm các thủ tục hộ tịch ở xã, phường; cán bộ làm thủ tục về kinh doanh nhà đất; cán bộ cấp các loại giấy phép kinh doanh, xuất nhập cảnh; cán bộ quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất; cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy, cảnh sát quản lý trật tự đô thị, cảnh sát phòng cháy chữa cháy; các đại biểu dân cử làm việc tại hội trường, cán bộ thanh tra nhà nước, cán bộ ngành lao động - thương và xã hội; bác sĩ; giáo viên; cán bộ công nhân đang làm các công trình công lập, công nhân vệ sinh,....

Trong khi đa số công chức, viên chức đang làm tốt chức trách; đồng thời làm tốt công tác dân vận thì giả sử có một số công chức, viên chức nào đó chỉ làm sai một phần trong chuyên môn nghiệp vụ của mình, thậm chí lợi dụng khâu chuyên môn nghiệp vụ để làm khó dễ nhân dân hoặc vòi vĩnh tham nhũng, tức khắc bị nhân dân phản ứng và không hợp tác. Thế rồi, mặc dù lực lượng Đảng, Mặt trận, Đoàn thể có tăng cường công tác vận động, thuyết phục cao cũng không bù lại được sự thất bại của chính cái khâu chuyên môn nghiệp vụ chính quyền nhà nước ấy mà cũng không tăng cường thêm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng không củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ những suy nghĩ như trên, chúng ta mong rằng, khi đã học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) lần này, lực lượng công chức, viên chức chính quyền nhà nước sẽ quyết tâm đổi mới tư duy dân vận, đi sát quần chúng nhân dân nhiều hơn nữa, gắn liền hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với công tác dân vận nhiều hơn nữa, nhằm phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.